

คนรุ่นใหม่ // คู่กับ 5 หนุ่มออร์ซร แห่งวง Wonder Gays .. แต่มสี่สันโลกบันเทิง

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2552



“... แคว้นสตูลนะๆ หัวใจได้บัตรปริศนาลิเรต Wonder Girl ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่อง...”
“บิก” ฉัตรพล หม่อมน้อยหนาทวาน หนึ่งในสมาชิกวง Wonder Gays วันเดอร์เกย์ เปิดฉากถึงที่มา

ช่วงเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Wonder Gays โดยเฉพาะชาวไซเบอร์ ภายหลังจากคลิปเด็ดดวงที่น้องๆ ทั้ง 5 เต้น Cover เพลง Nobody ของวันเดอร์เกิร์ล กลุ่มศิลปินสาวแดนกิมจิ ถูกโพสต์ขึ้นยูทูป (Youtube)

3 เดือนผ่าน จำนวนผู้ชมพุ่งพวกกว่า 1 ล้าน 5 แสนครั้ง

เมื่อเทียบกับคลิป Cover Nobody ในเวอร์ชันต่างๆ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ยอดเข้าชมล้นหลาม อาจเพราะชื่อ วันเดอร์เกย์ เป็นตัวเร้าความสนใจนั่นเอง

... จนกลายเป็นกระแสฮิตติดลมบนของชาวไซเบอร์ และแรงงุง!! สุดสุดขนาดว่าค่ายเพลงขวัญใจชาวเน็ตอย่าง Zheza (ซีซ่า) ในเครืออาร์เอสฯ เสือปืนไวควาตัว 5 หม่อมอรรช เซ็นสัญญาเป็น “ศิลปิน” หนาใหม่ประดับวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้ว

รู้จักตัวตน วันเดอร์เกย์

... ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่ เด็กหนุ่มวัย 16-17 จะเปิดเผยความลับของ “เขา” หรือ “เธอ” ที่ซ่อนอยู่กันบ๊อง “หัวใจสีม่วง”... ยิ่งบริบทจากครอบครัว และสังคมรอบข้างอาจทำให้ยอมรับยาก

“วันเดอร์เกย์” เป็นกลุ่มนักเรียนชั้น ม.5 ระดับหัวกะทิของโรงเรียนชายล้วน

ที่ติดอันดับยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นำโดย “ไผ่-ธนะชาติ” สายวิทย์-คณิต หัวหนาวง, “ไธซ์-วรัต” สายศิลป์-ญี่ปุ่น

“บิก-ฉัตรพล, สายศิลป์-ญี่ปุ่น “กิ-อุกฤษฏ์” สายศิลป์-จีน และ “ปอ-ธนพล” สายวิทย์-คณิต
ด้วยความบังเอิญ ที่เขาหรือเธอ ต่างมีไอคอนในดวงใจ Wonder Girl และชอบ “เตน” เหมือนกัน ด้วยอรรถยาศัยที่คล้ายคลึงและมักทำกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อย ด้วยจังหวะและโอกาสของชีวิต จึงทำให้มีวันนี้

“พวกเราชอบวันเดอร์เกิร์ลอยู่แล้ว ก็คิดกันเล่นๆ เมื่อมีวันเดอร์เกิร์ล วันเดอร์บอย ก็ต้องมีวันเดอร์เกย์ ด้วย ที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจนะก็แค่ผลงาจากการเรียนวิชาลีลาศ อาจารย์ให้โจทย์มาหาเพลงเต้นประกอบจังหวะสอบท่าคะแนน ก็ใช้เพลง Nobody เพราะความชอบอยู่นอน ประกอบกับว่าวันเดอร์เกิร์ลจะจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวในเมืองไทย เขาก็มีแคมเปญให้แฟนคลับเต้น Cover เพลงนี้ขึ้นมาซึ่งบัตรชมคอนเสิร์ตฟรี เราก็เลยส่งคลิปนี้ไปขึ้นในเว็บไวด์ที่เขาเป็นผู้จัด...แต่ก็ไม่ได (เศร้า)” บิก เล่าต้อว่า ที่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะเพื่อนๆ อยากเห็นความตั้งใจในการเต้น ก็เลยนำคลิปของไปโพสต์ไว้นะยูทูป แรกเลยไม่คิดอะไร คิดว่าเพื่อนอยากดูก็ดี แต่กระแสนั้นแรงทั้งบวกและลบ

“คราวหนึ่ง!เลยคนดูเยอะมากเป็นล้าน (ลากเสียง) เสียงวิจารณ์ก็เยอะด้วย บอกว่าทำไมใส่ชุดนักเรียน
ทำไมต้องหนาสาธง ทำไมต้องเป็น วันเดอร์เกย์มันจะทำให้ลายชื่อเสียงสถาบัน เสียงชมก็มีเออตินะ เกงนะ กลาตินะแบบนี้
ที่จริงเรามีคลิปอยู่หลายอัน แต่คลิปที่เด่นกันหนาเสาตรงนั้นสมบูรณ์ที่สุด
และชอบบอกว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดกระแสแรงขนาดนี้”
อย่างไรก็ตาม น้องๆ ทั้ง 5 ต่างบอกตรงกันว่า ลีๆ แล้วรู้สึกดีใจ ที่มีคนชื่นชมแม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งขั้วบวก ขั้วลบก็ตาม **“น้องไธซ์” บอกว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากำลังใจจากพ่อแม่ ที่หนามาก็รับรู้ในตัวตนที่เป็นอยู่ และคอยให้กำลังใจตลอด**

... แม้แต่เพื่อนฝูงทั้งกลุ่มเพื่อนอรรถยาศัยเดียวกัน หรือกลุ่มเพื่อนชายแท้ คณาจารย์ต่างเข้าใจ และพร้อมสนับสนุนให้ไปต่อในทางที่ถูกต้อง
“อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนะ บอกว่าดีแล้วที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เหมือนเป็นกิจกรรมยามว่าง
ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน” น้องบิก ยืนยัน
ขณะที่ น้องกิ ขยายความต่อว่า เราพยายามทำในสิ่งที่รักและชอบ ไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดี แล้ววันนั้นก็ได้รับโอกาสนั้น ก็จะทำให้ดีที่สุดในที่สุด

ถึงตอนนั้นทั้ง 5 คนกำลังจะมิกซ์หมั่นฝึกซ้อมทั้งร้องและเพลง กับชิงเกิลแรกในชีวิต พร้อมๆ
กับการตั้งหน้าตั้งเรียนหนังสืออย่างองงาจนกัน เพราะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของชีวิตนักเรียน ม.ปลาย
ที่จะไปสู่เส้นทางสายอุดมศึกษา

โดยน้องๆ ต่างมีเป้าหมายในชีวิต เช่น **“น้องปอ-ธนพล” ตั้งเป้าจะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ให้ได้ ขณะที่ น้องไผ่-ธนะชาติ** **อยากเป็นนักเคมี เป็นต้น**
“น้องบอ” ซึ่งเองแต่ตนเองยังมีมาตลอด บอกว่าตอนนี้ชีวิตก็ยังไม่เหมือนเดิม ยังต้องเรียนหนังสือเป็นหลัก การเป็น Wonder Gays เป็นที่รู้จักของชาวไซเบอร์ และคนทั่วไปเริ่มพุดถึงกันมาก ไม่ได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมากนัก
“ไม่อยากจะความหวังอะไรมาก ทุกก้าวมันเป็นเรื่องของอนาคต เพราะนับจากจุดเริ่มที่เราคิดเต้นกัน
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้”

ขณะที่ **“น้องไผ่”** ผู้มีบุคลิกของผู้นำ บอกคล้ายกันว่า การเรียนสำคัญที่สุดเพราะเป็นอนาคตของเรา ความรู้เป็นสมบัติเดียวที่พ่อแม่ให้และติดตัวเราไปจนตาย ถึงตอนนี้จะมีโอกาสดีๆ เขามาในชีวิต แต่ยังไม่ถึงเรื่องเรียนแน่ **“เราต้องแบ่งเวลาชีวิตให้ลงตัว ต้องตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวโหมากที่สุด ก็ยอมรับว่ามีกวดวิชาบาง**
แต่ไม่ก็ได้โหมเรียนทุกวิชา เอาแค่อุปประมาณ เรียนสบายๆ ถือเป็นอุปทานหนาหนา”
...ตั้งแต่เริ่มสนิทสนมกันระหว่างจากลา ทำให้เขาใจตัวตนของเด็กๆ กลุ่มนี้มากขึ้น

พวกเขาหรือเธอ ต่างมีความฝันในอนาคต มีความคิดอ่านที่ดี และเข้าใจโลก ไม่ได้แฉียงกระด้าง หรือเป็น “สินค้า” ใหม่ของตลาดบันเทิงอย่างที่ใครคิด
ภาพลักษณ์ภายนอก จึงเป็นเพียงแค่นั้นที่เคลือบฉาบในบทบาทของ Wonder Gays
“พวกเราโชคดีที่ยุคสมัยเปิดกว้าง มีมุมมองเชิงบวกยอมรับในสิ่งที่เราเป็น และมองเห็นความสามารถที่มี
เราอยากให้เป็นองๆ ไซเวลาทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ อยาไปหลงมัวเมากับบอขายมุขต่างๆ เพราะชีวิตหนึ่งมีค่า
จงทำชีวิตให้มีคุณค่า อยาประมาท”
รวมเป็นกำลังใจในความตั้งใจของ “เขา” หรือ “เธอ” ซึ่งคาดว่าผลงานซึ่งเกิดแรกจะเปิดให้ดาวน์โหลด ได้ในเร็วๆ นี้ หรือระหว่างรอ ก็แกแฉียงด้วยการเข้าชมผลงานที่หนาหนาที่ **Wonder Gays.Zheza.com** จ้าา!

ุปรประกอบข่าว

ข้อมูลจาก<http://www.siamrath.co.th>